



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังนี้

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	๓๘๑๑๐๐๑	นางสุมามาลย์ เจริญวงศ์	ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ	โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทน.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
๒	๓๘๑๑๐๐๒	นางสาวฐิติพันธุ์ จันทร์แก้ว	ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ พิเศษ	โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ทน.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
๓	๓๘๑๑๐๐๓	นางสาวสุชาดา ศรีศักดิ์	ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ พิเศษ	โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ทน.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
๔	๓๘๑๑๐๐๔	นางสาวจารุชา ฤทธิธนกกุล	ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ	โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ทน.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช